

**รายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน**  
**คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี**

วันที่ 11 ตุลาคม 2567 คณะวิทยาการจัดการ เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ด้านการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบัญชี

**ข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม :**

คณะวิทยาการจัดการ เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานด้านการเรียนการสอน ซึ่งมีตัวแทนของนักวิชาการภายนอก จำนวน 5 คน และ ตัวแทนผู้ใช้บัณฑิต จำนวน 3 คน

**กิจกรรมการมีส่วนร่วม :**

การพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบัญชี ตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ ความต้องการของท้องถิ่น และการเรียนรู้สำหรับคนทุกช่วงวัย

**สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม :**

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีคำสั่งแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจำนวน 3 คน เป็น คณะกรรมการ(ร่าง)หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต ซึ่งเป็นตัวแทนนักวิชาการ 1 คน ตัวแทนผู้ใช้บัณฑิตที่เป็นหน่วยงานภาครัฐ 1 คน และตัวแทนหน่วยงานภาคเอกชน 1 คน นอกจากนี้ยังมีคำสั่งแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เป็นคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต จำนวน 4 คน ซึ่งเป็น ตัวแทนนักวิชาการ 2 คน ตัวแทนสภาวิชาชีพบัญชี 1 คน ตัวแทนผู้ใช้บัณฑิต 1 คน

**ผลจากการมีส่วนร่วม :**

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2568 คณะกรรมการ(ร่าง)หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต ได้นำเสนอกรอบแนวคิดหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิตในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2568 และ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2568 นำเสนอกรอบแนวคิดของหลักสูตรในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 2/2568

**การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปพัฒนา/ปรับปรุงการดำเนินงาน :**

คณะกรรมการ(ร่าง)หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต ได้นำคำแนะนำจากคณะกรรมการบริหารงานคณะวิทยาการจัดการ และคณะกรรมการประจำคณะ ไปแก้ไขกรอบแนวคิดของหลักสูตรดังนี้ 1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะกรรมการ(ร่าง)หลักสูตร เข้าร่วมสัมมนาหรืออบรมเชิงปฏิบัติการที่มุ่งเน้นวิชาชีพมากขึ้น 2. ปรับโครงสร้างหลักสูตรโดยมุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้ด้านวิชาชีพผ่านการวิจัย 3. การกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนระหว่างแผน 1 และ แผน 2 ให้ชัดเจน

กรอบแนวคิดของหลักสูตรที่ได้รับการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในวันที่ 21 เมษายน 2568 ต่อไป

**เอกสารประกอบการดำเนินงาน :**

- 1) (ร่าง) กรอบแนวคิดการพัฒนาหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต
- 2) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานหลักสูตร คณะกรรมการร่างหลักสูตร และคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี พ.ศ. 2568 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

**ผู้รายงาน :** ดร.สารภี ชนะทัฬห **ตำแหน่ง :** รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ  
**วัน/เดือน/ปี :** 20 มีนาคม 2568

